

รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักบรรณสารสนเทศ

ครั้งที่ 8/2559

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (นัดพิเศษ) หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับผู้บริหารห้องสมุด 4 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องคงการบอกรับตัวเล่มวารสารฉบับพิมพ์ตามเงื่อนไข กรณีฐานข้อมูล ScienceDirect รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3 ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักบรรณสารสนเทศ ดังนี้

1. การแก้ไขเรื่อง Holding Fee

1.1 ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและปฏิบัติเหมือนกันคือ งดรับฉบับพิมพ์ โดยอนุโลมให้คงไว้เฉพาะวารสารที่สภาวิชาชีพร้องขอ โดยต้องเจรจากับสภาวิชาชีพให้มีความเข้าใจในเรื่องการบอกรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อยกเลิกการบอกรับฉบับพิมพ์ในอนาคต ทั้งนี้ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยสื่อสารเรื่องดังกล่าวเป็นการภายในให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน

1.2 ในฐานะสมาชิก PULINET ให้เข้าไปตรวจสอบและ update ข้อมูลการจัดซื้อวารสารในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

1.3 มอบหมายผู้แทนคณะทำงานวารสาร ThaiLIS ของทุกสถาบัน เข้าไปตรวจสอบข้อมูลวารสารคงบอกรับของ ScienceDirect ที่จัดซื้อซ้ำซ้อนกัน จากฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์รับผิดชอบอยู่ (กรณีที่มีซ้ำซ้อนกันตั้งแต่ 2 สถาบันขึ้นไป ให้เจรจาตกลงกันเป็นผู้บอกรับเพียงรายเดียว สถาบันที่เหลือให้ไปบอกรับชื่ออื่นที่ไม่ซ้ำกัน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559

1.4 มอบหมายคณะทำงานวารสารทุกมหาวิทยาลัย ดูสถิติการใช้งาน ราย Title โดยดึงข้อมูลสถิติจาก Elsevier Admin Portal เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาบอกรับและการตัดสินใจของคณะทำงานต่อไป

ในการนี้หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศได้แจ้งฝ่ายบริการสื่อการศึกษารับทราบประเด็นที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นแล้ว สำหรับรายละเอียดเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

มติ ที่ประชุมรับทราบ